

วัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็ก

สิ่งที่พ่อแม่/ผู้ปกครองควรรู้

ผู้ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป สามารถเข้ารับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้

ทำไมเด็กๆ ควรได้รับการฉีดวัคซีน

ตั้งแต่การแพร่ระบาดนี้เริ่มต้น มีเด็กกว่า 13 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายอย่างหนักทำให้มีเยาวชนที่ติดเชื้อโควิด-19 และต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวนมาก

การทดลองทางคลินิกได้พิสูจน์แล้วว่าวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 ในเยาวชน เด็กๆ มีโอกาสน้อยลงมากที่จะป่วยหนัก ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเสียชีวิตจากโรคโควิด-19

เข้าไปดูที่ [คู่มือการพูดคุยเกี่ยวกับวัคซีน](#) เพื่อดูเคล็ดลับในการพูดคุยเรื่องวัคซีนกับเยาวชนและครอบครัว

ฉันจะพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนได้อย่างไร

รัฐอซิงตันได้จัดหาวัคซีนที่แนะนำทั้งหมดให้เด็กที่อายุไม่เกิน 18 ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามกุมารแพทย์ของบุตรหลานหรือคลินิกทั่วไปว่ามีวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือไม่

ครอบครัวที่ไม่สามารถเข้าถึงผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถติดต่อ **Help Me Grow WA Hotline** ที่หมายเลข **1-800-322-2588** หรือไปที่ **ParentHelp123.org** เพื่อค้นหาผู้ให้บริการด้านสุขภาพ คลินิก หรือแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพอื่นๆ นี่เป็นบริการฟรีและมีความช่วยเหลือด้านภาษาพร้อมให้บริการ

คุณยังสามารถไปที่ **VaccineLocator.doh.wa.gov** และใช้ตัวกรองเพื่อดูรายชื่อสถานที่ใกล้คุณที่มีวัคซีนสำหรับเด็กได้ด้วย

สิ่งนี้จะช่วยที่บ้านได้อย่างไร

วัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถปกป้องเด็กๆ จากโรคได้ ซึ่งหมายความว่าอาการรวมตัวกันในอาคารเพื่อจัดงานหรือเข้าร่วมงานจะปลอดภัยมากขึ้น

การฉีดวัคซีนจะช่วยให้เด็กๆ มีความปลอดภัยมากขึ้นและปกป้องสมาชิกในครอบครัว

ครอบครัวควรปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอื่นๆ ที่แนะนำต่อไปเพื่อการป้องกันที่ดีที่สุด



เด็กๆ ควรได้รับการฉีดวัคซีนชนิดใด

เราขอแนะนำให้เด็กทุกคนรับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 โดส โดยอาจแนะนำให้ฉีดโดสเสริมเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันอยู่เสมอ



- เด็กอายุ **6 เดือนถึง 4 ปี** รับ Pfizer แบบเข็มหลัก 3 เข็มหรือ Moderna แบบเข็มหลัก 2 เข็ม
- เด็กอายุ **5 ถึง 11 ปี** รับเข็มหลัก 2 เข็ม
- เด็กอายุ **12 ถึง 17 ปี** รับเข็มหลัก 2 เข็ม



เด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ปานกลางหรือรุนแรงซึ่งได้รับเข็มหลัก 2 เข็มควรได้รับการฉีดวัคซีนเข็มหลักเพิ่มเติมอย่างน้อย 28 วันหลังจากเข็มที่ 2 และเด็กทุกคนที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการฉีดเข็มกระตุ้น อาจแนะนำโดสเพิ่มเติมสำหรับเด็กกลุ่มอื่นๆ ในอนาคต

หากต้องการรับคำตอบสำหรับคำถามของคุณ:



เยี่ยมชม: VaccinateWA.org/kids



โทร: **1-833-VAX-HELP** (1-833-829-4357) กด #

มีบริการให้ความช่วยเหลือด้านภาษา

Vaccinate WA
CovidVaccineWA.org

เชื้อโควิด-19 เป็นอันตรายต่อลูกของฉันจริงไหม

แม้ว่าจะมีเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนน้อยกว่าผู้ใหญ่ แต่เด็กๆ สามารถ:

- ติดเชื้อจากไวรัสที่ทำให้เกิดโควิด-19 ได้
- ป่วยหรือเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้
- แพร่เชื้อโควิด-19 สู่อื่นได้
- เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงจากเชื้อโควิด-19 เช่น “ลองโควิด” หรือโรคอักเสบติดเชื้ออันตรายที่เรียกว่า MIS-C

วัคซีนแสดงให้เห็นว่ามีผลข้างเคียงน้อยมากในประชากรกลุ่มนี้ และป้องกันพวกเขาจากโรคได้เป็นอย่างดี ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนมีมากกว่าความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

วัคซีนปลอดภัยสำหรับบุตรหลานหรือไม่

ใช่ วัคซีนถือว่าปลอดภัยมากสำหรับเด็ก ไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงในการทดลองทางคลินิกของวัคซีนในหมู่เยาวชน และประเทศสหรัฐฯ มีระบบความปลอดภัยของวัคซีนที่เข้มงวดมากเพื่อตรวจจับสัญญาณเตือนล่วงหน้า

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของวัคซีนในเด็กมีอะไรบ้าง

ความเสี่ยงด้านสุขภาพหากเด็กติดเชื้อโควิด-19 นั้นสูงกว่าความเสี่ยงของผลข้างเคียงของวัคซีนอย่างมาก

เช่นเดียวกับวัคซีนชนิดอื่นๆ ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ เจ็บแขน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ และปวดกล้ามเนื้อ อาการเหล่านี้มักไม่รุนแรง

[ในการทดลองทางคลินิก](#) (เฉพาะในภาษาอังกฤษ) เด็กที่รายงานผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่สองมีจำนวนมากกว่าเข็มแรก ผลข้างเคียงโดยทั่วไปมีความรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง และเกิดขึ้นภายในสองวันหลังจากการฉีดวัคซีน และส่วนใหญ่จะหายไปภายในหนึ่งถึงสองวัน

เด็กๆ ต้องนำสิ่งใดไปบ้างในการนัดหมาย

ในกรณีส่วนใหญ่ พ่อแม่และผู้ปกครองจะต้องให้ความยินยอม บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจึงจะฉีดวัคซีนได้ ซึ่งควรสอบถามสถานที่ฉีดวัคซีนว่าต้องการความยินยอมอย่างไร

คลินิกอาจขอบัตรประจำตัวเด็ก บัตรประกันภัย หรือ Social Security number (หมายเลขประกันสังคม) แต่คุณไม่จำเป็นต้องให้

เด็กๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเพื่อรับวัคซีน สถานที่ฉีดวัคซีนจะไม่สอบถามสถานะการย้ายถิ่นฐานของใครก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้เฉพาะวัตถุประสงค์ทางสาธารณสุขเท่านั้น

ฉันมีคำถามเพิ่มเติม ฉันควรไปที่ไหน

ค้นหาคำตอบของคำถามเพิ่มเติมได้ที่ [VaccinateWA.org/kids](https://vaccinatewa.org/kids) คุณสามารถพูดคุยกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของบุตรหลานของคุณได้